

Số : 575/KH-VP

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân ”

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/UBND ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh về tổ chức học tập chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”; Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là công việc thường xuyên của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Gắn việc học tập và triển khai chuyên đề với nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, “đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân”.

2. Yêu cầu

Các phòng, ban, trung tâm, công thông tin thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2025. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại, đánh giá công chức, viên chức trong năm 2025.

Công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”

a) Các phòng, ban, trung tâm, công thông tin tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 413-KH/TU, ngày 19/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 41/KH-UBND tỉnh ngày 06/02/2025 về thực hiện Chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”; gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2025 kết hợp với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh và tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động; tổ chức làm theo và nêu gương.

Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Đề ra những giải pháp, biện pháp và hướng khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm.

Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, công thông tin phải nêu gương trong việc đăng ký và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị về chuyên đề 2025 được lan tỏa sâu rộng trong đảng viên, CCVC và người lao động cơ quan. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, không gian mạng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình

hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc với người dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị.

Chăm lo đời sống Nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên. Mọi chủ trương, hành động phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đời sống của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc, tôn giáo. Coi trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Nói đi đôi với làm, làm gương để Nhân dân noi theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Hành chính – Tổ chức chủ trì, phối hợp với các phòng ban, trung tâm, công thông tin, các Chi bộ cơ quan tham mưu việc triển khai thực hiện kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2025 về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với chuyên đề hàng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Trưởng các phòng, ban, trung tâm, công thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyên đề năm 2025 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

3. Giao Công Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung tin, bài tuyên truyền trên chuyên mục của Văn phòng, tập trung vào những nội dung cơ bản về tổ chức và kết quả thực hiện ở các phòng, ban, trung tâm; đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan về kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân” của Văn phòng UBND tỉnh. *huong*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, trung tâm, công Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, HCTC.

Quyển KH.2025

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Kim Long
Nguyễn Kim Long